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Trong phiên họp ngày 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất nâng dự án Pháp lệnh
Công nghệ cao thành Luật và giao Chính phủ là cơ quan soạn thảo.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc nâng Pháp lệnh Công nghệ cao thành luật
là cần thiết, bởi nếu dừng lại ở Pháp lệnh thì sẽ vướng với các luật khác, trong khi thực tiễn đặt ra
là cần có chính sách để tạo bước đột phá cho phát triển công nghệ cao.
 
Cùng quan điểm này, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Hoàng Văn Phong cho biết những quy định
về công nghệ cao vẫn đang nằm rải rác ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, còn thiếu và chưa
được điều chỉnh kịp thời theo những đòi hỏi về phát triển công nghệ cao trong thực tiễn, nhất là
phát triển doanh nghiệp công nghệ cao.
 
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, cần sớm nghiên cứu xây dựng Luật Công nghệ cao
để cuối năm nay trình Quốc hội thảo luận và có thể ban hành vào đầu năm 2008.
 
 
 
 
 


